

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง
6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.)
อาคารที่ทำการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเก่า)
ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

14 มีนาคม 2554

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรื่อง ขอให้ยกเลิกโครงการเชื่อมโซ่ใยบรินบนแม่น้ำโขง

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) เป็นเครือข่ายขององค์กรชุมชนภาคอีสานที่มีสมาชิกเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลริมฝั่งแม่น้ำโขง จำนวน 64 ตำบลในเขตจังหวัด เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี พวกเราต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตของน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตั้งแต่น้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่กลางปี 2551 และภาวะน้ำโขงแห้งขอดในสองปีที่ผ่านมาและยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานใดๆ นอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พวกเราได้ติดตามแผนการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง ทั้งทางตอนบนในจีน และทางตอนล่างบนพรมแดนไทย-ลาว ในลาวและกัมพูชา มาโดยตลอด ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า หลังมีการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงในจีนในปี 2536 เป็นต้นมาระบบนิเวศแม่น้ำโขงมีความผันผวนผิดธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาระดับน้ำโขงแห้งจนถึงระดับวิกฤต และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) ต่างเห็นว่า มีสาเหตุหนึ่งจากการปิดกั้นแม่น้ำโขงโดยเขื่อนในประเทศจีน

นอกจากนี้พวกเรายังได้ติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซ่ใยบริน และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามกับผู้ลงทุน คือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ตกลงจะรับไฟฟ้าซื้อ 1,220 เมกะวัตต์จากเขื่อนโซ่ใยบริน ต่อกรณีการอนุมัติแผนการของรัฐบาลไทยที่รับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าโซ่ใยบริน ทางเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) มีความเห็นว่า เป็นการสนับสนุนให้สร้างเขื่อนและจะยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวบ้านริมโขงให้สาหัสยิ่งขึ้นไปอีก

โครงการเชื่อมโซ่ใยบรินตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายหลักในประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยที่จ.เลยประมาณ 200 กิโลเมตร หากมีการดำเนินการก่อสร้าง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงมิได้เกิดเฉพาะประเทศสปป.ลาวเท่านั้น แต่ประเทศไทยที่มีพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และชาวบ้านริมสองฟากฝั่งแม่น้ำสาขาที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำโขง

ประเด็นหนึ่งที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) เป็นห่วงมากที่สุด คือการปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลา การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมริมฝั่งโขง ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจรายได้หลักของคนลุ่มน้ำโขงทั้ง 6 จังหวัด และการทำลายระบบนิเวศทั้งระบบของแม่น้ำโขง ซึ่งพวกเราริมน้ำโขงอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติในการหาอยู่หากินมาโดยตลอด ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า สาธารณชนไทย โดยเฉพาะชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีสิทธิรับรู้ และร่วมพิจารณาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นสำคัญ

การตัดสินใจรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนโซ่ใยบรินของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ เป็นเพียงการตัดสินใจเฉพาะภาคส่วนการเมืองกับหน่วยงานของรัฐ โดยละเลยต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่าง ๆ และมีมิได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย และประเทศท้ายน้ำ พวกเราชาวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) ขอแสดงเจตนา ดังนี้

1. คสช. จะดำเนินการทุกรูปแบบร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ ในการเรียกร้องความเป็นธรรมจากการสร้างเขื่อนโซ่ใยบริน และเราจะทำหนังสือเปิดผนึกให้ข้อมูลพรรคการเมืองฝ่ายค้านและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อการก่อสร้างเขื่อนโซ่ใยบริน ที่ซ้ำเติมวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงนอกเหนือจากเขื่อนจีน
2. คสช. จะรณรงค์ทุกรูปแบบ ให้พี่น้องชาวอีสานที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้ง 6 จังหวัด ได้รับทราบถึงผลกระทบ เราจะขึ้นป้ายตลอดริมฝั่งโขง 6 จังหวัด เราจะงดใช้บริการธนาคารทั้ง 4 แห่ง และแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการสร้างเขื่อนโซ่ใยบริน เราจะงดการใช้บริการจากธุรกิจน้ำมันของปตท. ที่มีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นใหญ่ในการสร้างเขื่อนโซ่ใยบริน และเราจะทำหนังสือเปิดผนึกถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำลายแหล่งอาหารของพวกเราทุกภาคส่วน

ดังนั้น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.) ขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยกเลิกแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเชื่อมโซ่ใยบริน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยปกป้องทรัพยากรลุ่มน้ำโขง และวัฒนธรรมของประชาชนในลุ่มน้ำโขง ให้สามารถดำรงต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เราคาดหวังว่ารัฐบาลไทย คนไทยด้วยกันเองจะไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เชิงธุรกิจของคนส่วนน้อย แต่ทำลายวิถีชีวิตของคนอีสานริมฝั่งโขงนับล้านคนให้ซ้ำหนักลงไปอีก เราคาดหวังว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถบริหารประเทศด้วยความเที่ยงธรรมและรับฟังความเห็นของภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ของคนไม่กี่คน

ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสช.)
14 มีนาคม 2554